

## อัถนโยบายศึกษาไร้เลื้อนล่อย-จ้ปฏฐรพยบ ศธ. ด้าถ "หมอธ"ยอนถาม"สมพงษ"ลอกถนโยบายอะไรจากอังกฤษ

● นำเสนอเมือ 6 ก.พ. 2560

**ศ.ดร.สมพงษ จฐระดบ** อาจารย์คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กล่าวว้า การที่รฐบาลประกาศเดินหนาสุไทยแลนด 4.0 เป็นการพฒนาสุยุคคิจทลที่เนนแต่เศรษฐกิจและเรื่งตนเอง ขณะถออีกถานก็สอนใหคนย้ดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทำใหสับสนในแนวถางที่ยอนแยง แวดวงการศึกษาซึ่งกำลังขับเคลื่อนการศึกษา 4.0 ผลิตบุคคลกรรองรับไทยแลนด 4.0 จึงต้องออกแบปใหดี มีความชัดเจน เพราะการศึกษาไทยเวลาน้อยแคะ 2.0 แมจะมีการปฏิรูปแต่ปฏิรูปเป็นเรื่งๆ องครวมไมได้ขยับ หากจะพฒนาสุการศึกษา 4.0 ต้องปรับคร้งใหญ่ โดยเฉพาะการผลิตครฐนใหม่ที่ต้องเปลี่ยน mindset หรือกระบวนการถางความคิต ต้องสอนใหเด็กกรจ้กคิตวิเคราะห์ ตั้งคำถามเป็น นำไปสุการผลิตผลงาน สำหรับนโยบายการศึกษาของ นพ.ฐิระเกียรติ เจริญเศรษฐกิจศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ตนมองว้าคอนขางแบลกและนำเขาจากประเทศอังกฤษเป็นสว่นใหญ่ จึงดูเหมือประเทศไทยเป็นถัวทดลองนวัตกรรรม ใครคิตเห็นต่างก็มองว้าไม่สนองนโยบาย เป็นหลักคิตที่ผิต การปฏิรูปการศึกษาต้องปฏิรูปองครวมที่จริงจ้ง ไมใช่เฉพาะถาน

“หากจะปฏิรูปการศึกษาต้องยุบกระทรวงศึกษาธิการอันดบแรก เพราะคนในกระทรวงศึกษาชคิตนอกรรอปไม่เป็น ไตแต่สนองนโยบาย ขณะถนนโยบายก็เปลี่ยนตามหัวขบวนที่ปรับไปเรื่งย นโยบายที่เกิตขึ้นจึงเป็นประเภทไร้เลื้อนล่อย” ศ.ดร.สมพงษกล่าว.

ขอบคุณที่มาจาก [ไทยรัฐ 6 ก.พ.2560](#)

ด้าถ เดลินิวส์ ได้นำเสนอข้าว ดังถ

### จ้ยุบศธ.เก้งแต่ทำไร้เลื้อนล่อย

**นักวิชาการจ้ยุบศธ. ช้่นนโยบายเปลี่ยนตามหัวขบวนเหมือไรเลื้อนล่อย  
แนะปรับใหญ่สถาบันผลิตครฐ ต้องสรวงเด็กคิต-วิเคราะห์-ตั้งคำถาม-ผลิตผลงานได้**

วันนี้(6 ก.พ.) ศ.ดร.สมพงษ จฐระดบ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เป็ดเผยว้า ขณะนี้รฐบาลประกาศเดินหนาสุไทยแลนด 4.0 ซึ่งเป็นการพฒนาสุยุคคิจตอล แต่ถออีกถานพยายามสอนใหคนย้ดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต จึงทำใหเกิตความสับสน ดั้งถน การศึกษาที่กำลังขับเคลื่อนการศึกษา 4.0 จะต้องออกแบปการผลิตคนใหดี และมีความชัดเจนว้าจะเดินหนาอย่างไร เพราะรฐบาลยังไมมีความชัดเจน และการจะไปสุการศึกษา 4.0 ก็เป็นเรื่งจินตนาการ เพราะการศึกษาไทยเวลาน้อยแคะ 2.0 ยังก้าวไมถึง 3.0 หากจะก้าวไปสุ 4.0 จะต้องปรับเปลี่ยนคร้งใหญ่ โดยเฉพาะสถาบันผลิตครฐอยางคณะครุศาสตร ศึกษาศาสตร จะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเป็น 2 ถา ต้องปรับกระบวนการถางความคิต ทศนคิต ต้องสอนใหเด็กกรจ้กคิตวิเคราะห์ ตั้งคำถามเป็น และนำไปสุการผลิตผลงานได้

“หากจะปฏิรูปการศึกษาต้องยุบกระทรวงศึกษาธิการเป็นอันดบแรก

เพราะคนในกระทรวงคิดนอกกรอบไม่เป็น ได้แต่สนองนโยบาย ไม่วิเคราะห์ว่าดีหรือไม่ดี ขณะที่นโยบายของกระทรวงก็เปลี่ยนแปลงบ่อยตามหัวขบวนที่ปรับเปลี่ยนไปเรื่อย นโยบายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจึงเป็นเหมือนไร้เดือนลอย ส่วน นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ก็ค่อนข้างแปลก หากใครคิดเห็นต่างก็มองว่าไม่สนองนโยบาย ซึ่งเป็นหลักคิดที่ผิดอย่างยิ่งที่ไม่เปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย และหลักคิดที่นำมาใช้ก็มาจากอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ อีกทั้งการมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงก็ทำให้ดูเหมือนประเทศไทยเป็นตัวอย่างดล่องนวัตกรรม ที่สำคัญคุณลี้มนั่งในตำแหน่งอีกปีเดียว จึงไม่โซมาเพียงแก้ปัญหาโรงเรียนไอซียู ปรับเปลี่ยนระบบการประเมินผล แต่ต้องปฏิรูปการศึกษาของครวม ไม่ใช่เฉพาะดาน”ศ.ดร.สมพงษ์ กล่าว

ขอบคุณที่มาจาก [เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12.05 น.](#)

และอัปเดตล่าสุด เกี่ยวกับประเด็นนี้ จาก สยามรัฐ และ เดลินิวส์ ครับ (อัปเดต 6 ก.พ.60 19:59 น.)

## "หมอธี" ย้อนถาม "สมพงษ์" ลอกนโยบายอะไรจากอังกฤษ

### ชี้เป็นการดิสเครดิต

**นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์** รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ตามที่ **ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ** อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่าตนค่อนข้างแปลกหากใครคิดต่างก็มองว่าไม่สนองนโยบายและหลักคิดที่นำมาใช้ก็มาจากอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ดูเหมือนประเทศไทยเป็นตัวอย่างดล่องนวัตกรรม ตนอยากถาม ศ.ดร.สมพงษ์ กลับว่าตรงไหนที่เอามาจากอังกฤษ ช่วยชี้ให้เห็นเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข

"ที่วิพากษ์วิจารณ์มาทั้งหมดผมรับได้ ไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนการศึกษาไปสู่การศึกษา 4.0 ที่จะต้องมีการปรับครั้งใหญ่แต่หาว่าเอาการศึกษาของชาติมาดล่องนั้นผมรับไม่ได้ ส่วนเรื่องที่ว่าไม่รับฟังความเห็น ผูกขาดความคิด หรือใครมีความเห็นต่างก็มองว่าไม่สนองนโยบาย ก็ไม่ใช่ ที่ผ่านมาก็รับฟังมาตลอดแมแต่ที่ ศ.ดร.สมพงษ์ เคยแนะนำให้ลงพื้นที่ผมก็ลง ซึ่งก็ดีเพราะทำให้ผมมองเห็นปัญหา แต่เรื่องว่าผมลอกนโยบายจากอังกฤษผมรับไม่ได้ และอยากถามด้วยว่าตรงไหน ซึ่งตอนนั้นผมให้ฝ่ายกฎหมายดูว่าจะดำเนินการอย่างไรได้ เมื่อก่อนผมไม่ว่าเพราะถือว่าการวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริต แต่ตอนนี้สิ่งที่พูดมาเป็นการดิสเครดิตไปแล้ว" นพ.ธีระเกียรติ กล่าว

ขอบคุณที่มาจาก [สยามรัฐออนไลน์ 6 กุมภาพันธ์ 2560](#)

## "หมอธี" โกรธจัดถามกลับ "สมพงษ์"

**"หมอธี" ยัวจัดย้อนถาม "สมพงษ์" ลอกนโยบายอะไรจากอังกฤษ**  
ยังไม่เคยคิดใช้ประเทศเป็นหนูทดลอง

วันนี้ (6 ก.พ.) **นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์** รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ตามที่ **ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ** อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่าตนค่อนข้างแปลกหากใครคิดต่างก็มองว่าไม่สนองนโยบายและหลักคิดที่นำมาใช้ก็มาจากอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ดูเหมือนประเทศไทยเป็นตัวอย่างดล่องนวัตกรรม ตนอยากถาม ศ.ดร.สมพงษ์ กลับว่าตรงไหนที่เอามาจากอังกฤษ ช่วยชี้ให้เห็นเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข

"ที่วิพากษ์วิจารณ์มาทั้งหมดผมรับได้ ไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนการศึกษาไปสู่การศึกษา 4.0 ที่จะต้องมีการปรับครั้งใหญ่แต่หาว่าเอาการศึกษาของชาติมาดล่องนั้นผมรับไม่ได้ ส่วนเรื่องที่ว่าไม่รับฟังความเห็น ผูกขาดความคิด หรือใครมีความเห็นต่างก็มองว่าไม่สนองนโยบาย ก็ไม่ใช่ ที่ผ่านมาก็รับฟังมาตลอดแมแต่ที่

ศ.ดร.สมพงษ์ เคยแนะนำให้ลงพื้นที่ผมก็ลง ซึ่งก็ดีเพราะทำให้มองเห็นปัญหา  
แต่เรื่องที่ผมออกนโยบายจากอังกฤษผมรับไม่ได้ และอยากถามด้วยว่าตรงไหน  
ซึ่งตอนนี้ผมให้ฝ่ายกฎหมายดูว่าจะดำเนินการอย่างไรได้  
เมื่อก่อนผมไม่ว่าเพราะถือว่าการวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริต  
แต่ตอนนี้สิ่งที่พูดมาเป็นการติสเครดิตไปแล้ว"นพ.ธีระเกียรติ กล่าว.

ขอบคุณที่มาจาก [เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.23 น.](#)